
Viðbúnaður og geta 
slökkviliða til að fást
við gróðurelda



Um Gróðurelda
Gróðureldar eru sem betur fer ekki algengir á Íslandi
en geta verið illviðráðanlegir ef eldur berst í þurran
gróður. 

Á undanförnum áratugum hefur trjám verið plantað í 
miklum mæli á Íslandi. Ógrisjaður, þéttur skógur
getur verið illfær vegna þess að greinar hans eru
samfléttaðar frá skógarbotni og upp úr. Slíkur skógur
er hættulegastur með tilliti til gróðurelda. 

Veðurfar hefur mikil áhrif á hættu á gróðurbruna og 
miklir gróðurbrunar verða yfirleitt í langvarandi
þurrkum og hvassviðri. 

Eldur og reykur getur stefnt lífi fólks í hættu og valdið
verulegu eignatjóni. Rétt viðbrögð og forvarnir geta 
þá skipt sköpum.



















Þær áskoranir sem
slökkvilið standa
frammi fyrir vegna gróðurelda

Vaxandi gróður

Hlýnandi veðurfar

Ónógur tækjakostur

Þjálfun starfsmanna



Núverandi staða

Slökkviliðn eru fyrst og fremst byggð upp sem
húsabrunaslökkvilið

Tækjakostur tekur mið af þeirri staðreynd, 

úr því þarf að bæta

Þjálfun starfsmanna varðandi gróðurelda

hefur verið takmörkuð



Vaxandi ógn vegna 
gróðurelda

Með hlýnandi veðurfari og auknum gróðri, 

minnkandi búfjárstofni og minni beit vex hættan á     

gróðureldum

Gróðurfar er að breytast til hins betra, 

en til þess verra með tilliti til eldhættu

Þéttur gróður við sumarbústaðarhverfi

getur leitt af sér mikið eignartjón.



Hvað hefur verið gert?

Frá Mýrareldum hefur mikið verið rætt um vanbúnað
slökkviliða og áætlanir um uppbyggingu, en lítið verið gert
frá þeim tíma annað en tala um vandamálin

Ríkið lagði til verulega fjármuni í að rannsaka afleiðingar á 
gróður og skordýr, en ekki lögð króna í tækjabúnað til þess
að berjast við elda

Á undanförnum árum og misserum hafa slökkviliðin verið
að bæta búnað vegna aukinnar hættu á gróðureldum

HMS hefur gefið út leiðbeiningar vegna gróðurelda bæði til
almennings og slökkviliða



Gróðureldar á 
Reykjanesi

Reykjanesskaginn er líklega síðasti staður
á landinu þar sem menn hafa haft 
áhyggjur af vegna gróðurelda.

Á liðnum áratugum hafa komið upp
gróðureldar sem slökkviliðn hafa ráðið
ágætlega við með þeim búnaði sem til
hefur verið



Gróðureldar á 
Reykjanesi

Sú staðreynd að
Reykjanesskaginn er vaknaður og 
búast má við að eldgos verði tíð á 
komandi árum, setur stöðu
slökkviliða í annað samhengi, 
búast má við tíðari og erfiðari
gróðureldum



Gróðureldar á 
Reykjanesi

Eldarnir við Litlahrút sýndu að
svo að ekki verður um villst að
um raunverulega áskorun er að
ræða

Brunavarnir Suðurnesja bs og 
Slökkvilið Grindavíkur hafa verið
að bæta verulega við sinn búnað
vegna þessa, en þrátt fyrir það
verðum við aldrei það vel búin að
ekki þurfi aðstoð frá öðrum



Hvernig eru slökkviliðin
búin með t.t. gróðurelda

Almennt eru slökkviliðin í 
landinu ekki nægjanlega vel 
tækjum búin vegna gróðurelda

Það er ekki raunhæft að gera
ráð fyrir að hvert og eitt
slökkvilið hafi yfir nægum
mannafla og tækjabúnaði til að
fást við meiriháttar gróðurelda



Hvernig eru slökkviliðin búin með
t.t. gróðurelda og hvað er til ráða?

Slökkvilið landsins geta tekist á við
venjulega gróðurelda með góðum
árangri

Þegar um meiriháttar eld er að ræða, lífi
og heilsu fólks er ógnað þurfa fleiri að
koma að málum

Ekkert eitt slökkvilið á landinu getur
ráðið við allar þær aðstæður sem upp
geta komið hvorki með t.t gróðurelda
eða annarskonar vár

Slökkviliðin eru með samninga sín á milli 
um gagnkvæma aðstoð



Aðkoma ríkis að 
uppbyggingu 

Þegar gróðureldar eru að þeirri
stærðargráðu og lífi og heilsu fólks er 
ógnað, kemur til kasta
almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra og 
í gegnum almannavarnarkerfið er kallað
eftir þeim björgum sem þörf er á hverju
sinni

Við þær aðstæður ber almannavarnardeild
Ríkislögreglustjóra þann kostnað sem fellur
til



Aðkoma ríkis að 
uppbyggingu búnaðar 

Mín skoðun og margra
slökkviliðsstjóra er, að í gegnum
Almannavarnardeild
Ríkislögreglustjóra eigi ríkið að
koma að uppbyggingu
tækjabúnaðar sem hægt sé að
flytja milli landshluta eftir þörfum



Tækjasjóður

Húsnæðis og Mannvirkjastofnun
hefur lagt fram minnisblað til
ráðuneytisins um stofnun
tækjasjóðs, þar sem slökkvilliðn geta 
sótt um styrki til þess að fjármagna
kaup á búnaði



Hvað hefur Brunavarnir Suðurnesja 
gert á liðnum árum til þess að takast á 
við þau verkeni sem ber að sinna
lögum samkvæmt

Árið 2015 var endurskipulagning á starfssemi BS og 
félagið gert að byggðarsamlagi

Frá þeim tíma hefur gríðarleg uppbygging átt sér
stað

Ný slökkvistöð tekin í notkun og tækjabúnaður
endurnýjaður að miklu leiti

Á liðnum misserum hefur verið lögð sérstök áhersla
á búnað vegna gróðurelda

Fjárfesting frá 2015  hefur verið um 1,3 milljarður

Ekki hefur þurft að sækja aukið fjármagn til eigenda, 
vegna hagstæðra samninga um verkefni sem BS 
sinnir



Takk fyrir
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